

## การจัดสรรอัตราเกษียณอายุราชการ ปิงบประมาณ พ.ศ.2555 เพื่อสรรจุนร.ทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ

นำเสนอเมื่อ : 18 พ.ค. 2556

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว2408 การจัดสรรอัตราเกษียณอายุราชการ ปิงบประมาณ พ.ศ.2555  
เพื่อสรรจุนักเรียนทุนโครงการ การผลิตครูมืออาชีพ

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/๒๕๖๑พ



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม.๑๐๓๐๐

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

เรื่อง การจัดสรรอัตราเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อบรรจุนักศึกษาทุน  
โครงการผลิตครูมีอาชีวะ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาทุกเขต และผู้อำนวยการ  
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีแผนรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมีอาชีวะ จำนวน ๑ ชุด  
๒. แบบบัญชีรายละเอียดสถานศึกษาที่รองรับนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมีอาชีวะ จำนวน ๑ ฉบับ  
๓. แบบบัญชีรายละเอียดของอนุมัติกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ อนุมัติให้ดำเนินการโครงการผลิตครู  
พันธุ์ใหม่ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอและอนุมัติให้ใช้อัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครู  
ที่ได้รับคืนบรรจุนักศึกษาทุนที่สำเร็จการศึกษาได้ทันทีและคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม  
๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ เป็นโครงการผลิตครูมีอาชีวะ ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๖  
จะมีนักศึกษาทุนสำเร็จการศึกษาตามโครงการดังกล่าวที่จะบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู สังกัดสำนักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑,๔๗๒ คน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การบรรจุนักศึกษาทุนดังกล่าว  
ทันกับระยะเวลาที่นักศึกษาทุนสำเร็จการศึกษา จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา  
และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษดำเนินการตามลำดับ ดังนี้

๑. พิจารณาจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  
เท่าจำนวนนักศึกษาทุน ตามบัญชีแผนรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมีอาชีวะ(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)  
โดยพิจารณาจัดสรรให้สถานศึกษาในสังกัดที่มีความขาดครูในภาพรวมตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด และมีความขาด  
ในสาขาวิชาเอกที่กำหนดให้

๒. จัดทำข้อมูลรายละเอียดสถานศึกษาที่รองรับนักศึกษาทุน ลงในแบบบัญชี (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)  
การนี้ ให้ใช้อัตราที่ได้รับจัดสรรคืนโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการเกลี่ยอัตราว่าง และหรือ  
ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  
เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุน พร้อมจัดส่งคำสั่งการกำหนดตำแหน่งดังกล่าวให้ทราบต่อไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีจำนวนนักศึกษาทุนตามบัญชีแผนรองรับการบรรจุนักศึกษาทุน  
โครงการผลิตครูมีอาชีวะมากกว่าอัตราเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ตำแหน่งครูผู้สอน)  
ขอให้จัดทำบัญชีรายละเอียดของอนุมัติกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมปริมาณงาน  
สถานศึกษา (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

/ทั้งนี้...

-๒-

ทั้งนี้ ให้จัดส่งบัญชีรายละเอียดสถานศึกษาที่รองรับนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมีอาชีวะ และ  
บัญชีรายละเอียดของอนุมัติกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ถึงสำนักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
อันเป็นแนวทางคัดเลือกนักศึกษาทุนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนันต์ ระบุทุกข)

ขอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

โทร.๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๖

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๙๐๐๒

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

<http://202.143.174.11/personnel/news2011/upfiles/798.pdf>